



# SỨC LAN TỎA QUA HƠN 04 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW NGÀY 15/5/2016 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA XII) “VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”

➤ Bài, ảnh: Ngọc Khuyến

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Thạnh

Qua hơn 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, có thể khẳng định: việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện đã tạo những chuyển biến tích cực trong toàn hệ thống chính trị. Góp phần đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trở thành nhiệm vụ thường xuyên, nề nếp. Ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ đảng viên trong công tác và cuộc sống được nâng lên. Trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên và người đứng đầu được thể hiện rõ hơn. Cán bộ đảng viên nhận diện rõ được những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để “tự soi, tự sửa”, ngăn chặn, đẩy lùi. Nâng cao được tính chiến đấu, tinh thần đoàn kết xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

**Đ**ạt được những kết quả trên có nhiều nguyên nhân, trong đó có vai trò quan trọng của sự đoàn kết, nhất trí của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong huyện, sự vận dụng, tổ chức học tập hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề đạo đức hàng năm. Đặc biệt là chuyên đề đạo đức năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong tổ chức triển khai quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, chuyên đề đạo đức năm 2020 luôn quan tâm gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là gắn kết việc viết Nhật ký làm theo Bác và phong trào “tự soi, tự sửa” do Huyện ủy phát động; từ đó đã tác động tích cực đến việc xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, là cơ sở để huyện luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, hình thức mới được quan tâm trong triển khai nội dung Chỉ thị và chuyên đề đạo đức hàng năm là kết hợp xem phim tư liệu do “GS. TS Hoàng Chí Bảo kể chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Thường xuyên quan tâm đổi mới hình thức, nội dung, biện pháp giáo dục, tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy Đảng thường xuyên đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt trong tổ chức Đảng thông qua các hình thức như:

+ Chọn nội dung những tác phẩm, bài viết hoặc mẫu chuyện kể về Bác để đưa vào sinh hoạt trong chi bộ, trong đó đặc biệt chú trọng việc phân tích, liên hệ đối chiếu thực tế để rút ra bài học, ý nghĩa giáo dục đối với cán bộ đảng viên.



Tập thể và cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa XII)

+ Tập trung nâng cao chất lượng việc thực hiện Nhật ký “Làm theo Bác” gắn với công tác tự phê bình và phê bình, tạo điều kiện cho từng cán bộ đảng viên tự giác phấn đấu rèn luyện để ngày càng tiến bộ. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối mới nội dung, phương pháp sinh hoạt cấp ủy, cơ quan, đơn vị, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; tăng cường các hình thức sinh hoạt chuyên đề, gắn với nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đặc biệt, Huyện ủy đã phân công các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và cán bộ chủ chốt ngành huyện tham gia sinh hoạt và chỉ đạo ở 56 chi bộ ấp, tạo điều kiện cho các chi bộ ấp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nói riêng, công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh nói chung.

Bên cạnh, việc xây dựng chuẩn mực đạo đức của tập thể và cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm thực hiện: Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo hướng dẫn cụ thể việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của tập thể cơ quan, đơn vị và cá nhân mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Sau khi xây dựng chuẩn mực đạo đức, tập thể phải tiến hành niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị để cán bộ đảng viên và nhân dân giám sát, kiểm tra quá trình thực hiện. Đồng thời, Huyện ủy luôn quan tâm đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng vào nội dung kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy, chỉ đạo các cấp ủy Đảng đưa vào công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và định kỳ.

Thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo Bác: Công tác tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được thực hiện



với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Qua đó, góp phần tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả như: mô hình Tổ tương thân, tương ái - ấp Vinh Thọ, Vinh Hưng, Vinh Lộc - xã Vinh Bình; mô hình “Xây dựng Tổ liên kết hợp tác sản xuất nuôi ếch” của Hội Cựu chiến binh xã Vinh Trinh; mô hình Tổ nuôi dê - ấp Qui Long, xã Thạnh Mỹ; tấm lòng cô giáo về hưu - “cô Phan Thị Chính (xã Vinh Trinh)”; học tập và làm theo Bác về tấm gương yêu thương con người, chăm lo đời sống nhân dân gắn với kết quả tổ chức, vận động và tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, xây dựng giao thông nông thôn (Cán bộ và nhân dân ấp Thạnh Quới 2 - xã Thạnh Lộc); mô hình thực hành tiết kiệm, tăng gia sản xuất gắn với xây dựng mô hình sản xuất gạo sạch My Hậu (ấp Vinh Phụng, xã Vinh Trinh)... và rất nhiều mô hình khác.

Với những kết quả trên, qua hơn 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, huyện và cơ sở đã tuyên dương, khen thưởng cho 45 tập thể, 124 cá nhân, đề nghị khen thưởng cấp thành phố cho 06 tập thể và 08 cá nhân tiêu biểu; đồng thời, huyện có 01 cá nhân được chọn dự Hội nghị ở Trung ương nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; 01 cá nhân được chọn dự Toạ đàm về những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh.

Một trong những tấm gương tiêu biểu đã được tuyên dương, khen thưởng cấp thành phố trong học tập và làm theo Bác là đồng chí Trần Văn Cang - Tổ trưởng Tổ tương thân - tương ái ấp Vinh Thọ, xã Vinh Bình (đồng thời là Bí thư kiêm Trưởng ấp Vinh Thọ), một tấm gương tiêu biểu về sự cần mẫn, tận tâm với công việc, tận tụy phục vụ nhân dân: Hơn 04 năm qua, kể từ khi thành lập Tổ đến nay, đồng chí Trần Văn Cang cùng với các thành viên trong Tổ đã vận động được tổng trị giá hơn 462 triệu 550 ngàn đồng, giúp đỡ cho hàng ngàn lượt hộ khó khăn không chỉ trong ấp mà cả những ấp khác thuộc xã Vinh Bình và các địa phương lân cận. Riêng đối với đồng chí Trần Văn Cang, hàng tháng với khoản phụ cấp Bí thư kiêm Trưởng ấp, đồng chí đã đóng góp một phần cho Tổ, mỗi khi gặp những trường hợp đột xuất, đồng chí còn tự nguyện góp thêm. Việc làm ý nghĩa của đồng chí Cang ngày càng lan tỏa trong cộng đồng xã hội, được sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của người dân trong ấp, đồng chí luôn được bà con quý mến, cảm phục. Nhiều năm liền, Chi bộ ấp Vinh Thọ được Đảng ủy xã Vinh Bình đánh giá trong sạch, vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng chí Cang được xếp loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhìn chung việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện còn những hạn chế nhất định: Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức của một số tập thể và cá

nhân chưa thiết thực, cụ thể, còn chung chung, thiếu biện pháp thực hiện. Công tác tự phê bình và phê bình có nơi, có lúc còn hạn chế. Một vài cán bộ, đảng viên chưa tự giác nhìn nhận đúng mức hạn chế, khuyết điểm, mức độ, những biểu hiện suy thoái đôi lúc vẫn còn ở một vài nơi. Trách nhiệm nêu gương ở một vài cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu chưa được thể hiện rõ trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ.

Để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trên, Huyện ủy tập trung lãnh đạo thực hiện tốt những giải pháp đó là:

**Một là**, tiếp tục quan tâm thực hiện các nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

**Hai là**, không ngừng đổi mới công tác triển khai, tuyên truyền, giáo dục, chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, gắn với đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), về gương “người tốt, việc tốt”; tuyên truyền, nhân rộng những cách làm sáng tạo, hiệu quả ra toàn xã hội.

**Ba là**, đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở gắn với thực hiện công tác kiểm tra nhận thức lý luận chính trị hàng năm. Đồng thời, tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ.

**Bốn là**, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện viết nhật ký “Làm theo Bác” với phong trào “tự soi, tự sửa”, kết hợp với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong Đảng và xã hội, góp phần đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

**Năm là**, triển khai thực hiện tốt Quy định 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) “về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên”. Quy định rõ hơn trách nhiệm người đứng đầu các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên. Coi trọng hơn việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan tư pháp. Mỗi tổ chức và cá nhân cán bộ, đảng viên phải xây dựng chuẩn mực “Làm theo Bác”.

**Sáu là**, thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn bổ sung cơ chế để động viên, khuyến khích tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thực hiện có hiệu quả, gắn với những biện pháp chế tài để xử lý những tổ chức, cán bộ, đảng viên không tự giác thực hiện.

**Bảy là**, các cấp ủy Đảng phải thường xuyên, định kỳ sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và phong trào “tự soi, tự sửa” do Huyện ủy phát động./.

